






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นเด็กมั่วสุมนุสสุกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, TNN, nationtv)</p> <p>- จากกรณีโลกโซเชียล แชร์ภาพเยาวชน 2 คน อายุประมาณ 9-10 ปี กำลังสูบกัญชาริมชายหาดเมืองพัทยา ล่าสุดเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการเมืองพัทยา สามารถควบคุมตัวได้แล้ว 1 คน มาสอบสวนที่ สภ.เมืองพัทยา มีอายุ 10 ขวบ เพิ่งหนีออกมาจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี มาอยู่กับยายแต่ทะเลาะกันจึงหนีออกจากบ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการช่วยเหลือ ก่อนส่งตัวเด็กกลับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีให้ดูแลต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, newtv, soudhitalk)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงภาพเด็กรับกัญชาข้างถนนว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายแน่นอน ตั้งข้อสังเกตว่าเยาวชนได้ของมาอย่างไร ตำรวจต้องขยายผลจับกุม ต่อให้อยู่ในครอบครัวก็ต้องจัดการ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ภาพที่ออกมาน่าจะสงสัยว่ามีการเซตกันขึ้นมาเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างหรือไม่ ยืนยันว่า สธ. รัฐบาล ผู้ที่ร่างกฎหมายตอนนี้ ไม่มีใครสนับสนุนให้นำไปใช้เพื่อการสูบเสพ แต่เน้นให้ใช้เพื่อการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, news1live, soudhitalk)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษก สธ. ให้ความเห็นประเด็นเด็กที่กัญชาว่า รู้สึกเป็นห่วงสังคม สธ. ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น และในทางกลับกันไม่อยากให้กัญชา ซึ่งมีประโยชน์ในฐานะยาสมุนไพร ต้องถูกแอบใช้อยู่ใต้ดิน อยากให้เป็นสิทธิ์ด้านสุขภาพของทุกคน ดังนั้น การใช้ที่ผิดก็ต้องควบคุม การใช้ที่ถูกก็ต้องส่งเสริม จึงมีการประกาศกฎกระทรวงฯ หลายฉบับ แต่การดูแล ยังไม่เท่า พ.ร.บ. ซึ่งตอนนี้ คณะกรรมการผู้ร่างกำลังผลักดันกันอยู่ แต่มีฝ่ายการเมืองมาขวาง พอเกิดปัญหา เช่น เกิดภาพเด็กสูบกัญชา ก็นำมาโจมตีอีกพรรคการเมือง แล้วมาบอกว่าห่วงสังคม แต่เตะถ่วงการออกกฎหมาย ทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, thaipbs)</p> <p>- นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ แฉลงกรณีภาพเด็กมั่วสุมนุสสุกัญชาในพื้นที่พัทลุงว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเพราะนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รมว.สาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงเพื่อปลดล็อกกัญชาให้เข้าถึงอย่างแพร่หลาย ทำให้เยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่าย จนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้กัญชาเพื่อสันตนาการมากกว่าการแพทย์ ขอถามนายอนุทินและบุคคลทั้งหมดใน สธ. ว่ารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ในฐานะผู้กำหนดนโยบายกัญชาเสรี ทั้งนี้ สธ. ไม่มีเครื่องมือควบคุมไม่ให้กัญชาไปถึงเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง เรียกร้องให้ทวิแก้ไข ย่อารอร่างกฎหมายกัญชา กัญชง ที่รอพิจารณาของสภาฯ และต้องผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา และขอเรียกร้องให้แพทย์ใน สธ. พุดความจริงเกี่ยวกับกัญชา และควรเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ก่อนการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ตอบ นพ.บัญญัติ กรณีเด็กสูบกัญชาที่บอกให้ รมว.สธ. รับผิดชอบ ซึ่งการปลดล็อกมาจากมติ ป.ป.ส. ส่วนการดำเนินคดีตามกฎหมายมีขั้นตอน หากพบเจอเบาะแสแจ้ง จนท.ตร. ได้ ส่วนปัญหาเด็กเร่ร่อนให้แจ้ง พม. หรือแจ้งไปยัง “รมช.สธ. ดร.สาธิต” ที่ดูแลกรมการแพทย์แผนไทยฯ กรณีประกาศคุมช่อดอกกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ตั้งคำถามรัฐบาลที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำสูงสุดว่าจะรับผิดชอบอย่างไรต่อเหตุการณ์เด็กและวัยรุ่นมั่วสุมนุสสุกัญชาที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน เจ้าหน้าที่รัฐได้รับคำสั่งตามลำดับขั้นตั้งแต่บนสุดเรื่อยลงมาให้เข้มงวดกวดขันอย่างไรหรือไม่ ขณะนี้กฎหมายกัญชาก็ยังไม่ออกมาบังคับใช้ มีแต่ประกาศ สธ. ควบคุมช่อดอกกัญชา ที่ความจริงไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, INN)</p> <p>- นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ย้ำนโยบาย “ภูมิใจไทย” เน้นกัญชาเพื่อการแพทย์-เศรษฐกิจ หลังโดนโยงเด็กที่กัญชา ย้ำว่าไม่หนุนเรื่องนั้นหนักการ พร้อมขอสภาฯ เร่งพิจารณา พรบ.ออกกฎหมายควบคุม</p>	
<p>เจ้าอาวาสสูบกัญชาอ้างแก้เบาหวาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ช่อง7, pptvhd)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรณีคลิปเจ้าอาวาสวัดพุทธคีรีราษฎร์เจริญธรรม จ.สุโขทัย กำลังสูบบุหรี่ภายในกุฏิและมีการร้องเรียนว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าอาวาสชี้แจงว่ามีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน อยู่ระหว่างกินยารักษา และดูข่าวจากโซเชียลทราบว่ากัญชาสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ จึงทดลองใช้กัญชารักษาโรค โดยสูบบุหรี่เพียงครั้งเดียวตามที่ปรากฏในคลิป ซึ่งเป็นคลิปเก่าที่เกิดขึ้นนานแล้ว ด้านตำรวจพระ กล่าวว่า คณะสงฆ์อำเภอเมืองสุโขทัยทราบเรื่องและได้ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนพบว่าเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวสูบบุหรี่จริงเพียงครั้งเดียว เพื่อใช้รักษาโรคเบาหวานที่น้ำตาลในเลือดสูง คณะสงฆ์จึงตักเตือนและภาคทัณฑ์ไว้</p>	
<p>ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการควบคุมช่อดอกกัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตอบคำถามข้อสงสัยเพราะอะไรต้องควบคุม “ช่อดอกกัญชา” และประกาศกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มได้แค่ไหน จับกุมได้จริงหรือไม่ ขณะที่พ.ร.บ.กัญชากัญชงฯ จำเป็นแค่ไหน ดังนี้ 1. ยืนยันชัดเจนว่าสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ เศรษฐกิจและสุขภาพ กัญชามาเดี่ยว ๆ ไม่ได้วันนี้ใช้กฎหมายของ สธ. ที่มีอยู่ควบคุมได้ แต่จะมีขั้นตอนการบังคับใช้ มีข้อจำกัดบางประเด็น 2. สาเหตุที่ต้องควบคุมกัญชาเป็นส่วน ๆ เช่นที่ประกาศ สธ. คุมเฉพาะช่อดอก เพราะมีข้อมูลทางวิชาการชัดเจนว่าส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็ กิ่ง ก้าน ราก ใบ มีสาร THC ไม่สูง ขณะเดียวกันก็มีสาร CBD ที่ทำให้ผลของ THC ที่มีผลต่อจิตประสาทลดลง มีงานวิจัยรองรับว่าการใช้ใบสูบจะทำให้ไม่ได้ฤทธิ์ของ THC แต่ช่อดอกกลับมีสาร THC สูง 3. การบังคับใช้ ประกาศ สธ. คุมช่อดอกกัญชา ดำเนินคดีตามกฎหมาย หากพบการกระทำผิดจะเป็นไปตามตามลำดับ คือ ตักเตือน พักใช้ใบอนุญาต แต่ถ้ายังไม่หยุดทำจะต้องยึดใบอนุญาตแล้วช่อดอกใบอนุญาตให้กับรายนั้น 2 ปี ยืนยันว่า ประกาศ สธ. ใช้ได้จริง แต่จะให้ดีที่สุดยืนยันว่า ต้องมีกฎหมายเฉพาะ คือ พ.ร.บ.กัญชาฯ 4. ประกาศ สธ. คุมช่อดอกกัญชา สามารถเอาผิดคนขายผ่านออนไลน์ได้หรือไม่ นั้น กรมฯ ได้เตรียมประสานกับก.ดิจิทัล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะมีการประชุมกันวันที่ 7 ธ.ค. นี้ เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติร่วมกัน 5. กรมฯ กำลังรวบรวมข้อมูลประเด็นคนไทยปลูกกัญชาที่บ้านไม่มีมาตรฐาน มีสารโลหะหนัก 6. กัญชาทางการแพทย์มีงานวิจัย หรือมีการศึกษา อย่างสูตรกัญชาที่ได้รับการยอมรับใช้ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ “น้ำมันกัญชาสูตรอ.เดชา” ของกรมฯ ก็มีตำรับเมตตาโอสถและการถนอมยโอสถ ขณะที่องค์การเภสัชกรรมก็ผลิตน้ำมันกัญชาอีก 4 สูตร ใช้ในการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์ติดเชื้อ/ โทมิไลน์ผู้ติดเชื้อ XBC สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, js100, TNN, soudhitalk, thaipbs, news1live, pptvhd36, mcot, bluechiphai) ทวีตของ NBT,TNN</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ติดเชื้อขณะนี้แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ หลังปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน สถานที่เสี่ยง และผู้ป่วยที่มารับการรักษาใน รพ. รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์กลายพันธุ์ ร่วมกับกรมวิทย์ฯ ทำให้พบผู้ป่วยติดเชื้อที่มารับการรักษาที่ รพ.ปทุมธานี เป็นหญิงไทย อายุ 47 ปี ตรวจพบเป็นสายพันธุ์เดลตาครอน (XBC) รายแรกของประเทศ ได้รับวัคซีน 3 เข็ม คือ Astra-Zeneca 2 เข็ม และ Pfizer เข็มที่ 3 ไม่มีอาการป่วยรุนแรง ขณะนี้หายดีแล้ว ดังนั้น มาตรการที่สำคัญ โดยเฉพาะ 608 คือไปรับวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 4 เข็ม หากรับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4-6 เดือนให้รีบไปฉีดวัคซีนเข็มถัดไป เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, soudhitalk, TNN)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด สายพันธุ์ XBC รายแรกในประเทศไทยว่า มีการเฝ้าระวังสายพันธุ์เป็นประจำ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในต่างจังหวัดจะตรวจหาสายพันธุ์ด้วยวิธีเบื้องต้น (SNP) เมื่อได้ผลจะส่งตัวอย่างไปถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั้งตัว รายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ดังนั้นจะรู้ว่ามีคนติดเชื้อเดลตาครอนเพิ่มหรือไม่ต้องรอผลช่วงวันที่ 5-6 ธ.ค. นี้ ทั้งนี้ ยังไม่มีการจัดว่าเดลตาครอนเป็นสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะของเชื้อไวรัสเก่า 2 ตัวรวมกัน ขณะนี้กรมวิทย์ฯ กำลังเพาะเชื้อเดลตาครอนเพื่อทดสอบกับภูมิคุ้มกันของคนไทย ใช้เวลาระยะหนึ่ง ส่วนเชื้อที่เจอก่อนหน้านี้ คือ BA.2.75 เพาะขึ้นได้จำนวนมากแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือนำไปทดสอบกับภูมิคุ้มกันของคนที่มีติดเชื้อโควิด 19 ในรูปแบบต่าง ๆ ว่าฉีดก็เข็มสามารถยับยั้งเชื้อได้ เมื่อได้ความชัดเจนกรมจะรายงานผลให้ทราบ</p> <p>2. แนะนำเด็กรับวัคซีนลดเสี่ยงภาวะ MIS-C สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, thebangkokinsight, newtv, ch7)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เด็กที่ไม่ติดเชื้อเมื่อติดโควิดมีโอกาสป่วยหนักเนื่องจากเกิดกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบของอวัยวะภายในในเด็ก (MIS-C) จนมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ แต่วัคซีนสามารถป้องกันภาวะการป่วยนี้ได้ จึงขอให้ผู้ปกครองรีบพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนโดยเร็ว ทั้งเด็กเล็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี (วัคซีนฝาสี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แดง) และอายุ 5-11 ปี (วัคซีนฝาสีส้ม) เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันในช่วงฤดูหนาวที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และขออย่าว่า วัคซีนสำหรับเด็กเล็กฝาสีส้มมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ออย. และตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อ 12 ต.ค. 65 เป็นต้นมา ยังไม่พบเด็กมีอาการแพ้วัคซีนแต่อย่างใด</p> <p>3. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีน</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, TNN)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีที่ชมรมแพทย์ชนบทระบุกรณี ที่ รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ชะลอการลงนามในร่างหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่สามารถเบิกเงินเยียวยาได้ว่า สปสช. เติร์ยมใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2565 มาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองและได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเร็ว ๆ นี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจและมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เปิดรพ.สูงเม่น (แห่งใหม่)</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, thaigov, thailandplus, changmainews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิด รพ.สูงเม่น (แห่งใหม่) จ.แพร่ พัฒนาศักยภาพและขยายบริการด้านการแพทย์ ตามนโยบาย “หนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล” แบ่งปันทรัพยากรร่วมกับ รพ.แพร่ ดูแลสุขภาพประชาชน อ.สูงเม่น และใกล้เคียง ด้วยระบบเครือข่ายบริการไร้รอยต่อเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์มีคุณภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมมอบนโยบายให้กับ อสม. ที่เข้าร่วมงาน และยืนยันสนับสนุนเพิ่มค่าตอบแทน อสม. เป็น 2,000 บาทต่อเดือนให้เป็นจริง</p>	-
<p>เปิด รพ.ชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออบจ.แพร่</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิด รพ.ชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออบจ.แพร่ เป็นทางเลือกเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ให้บริการตรวจรักษา พื้นฟู ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</p>	-
<p>ส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านแอปฯ อสม.ออนไลน์</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, bluechipthai, thailandplus)</p> <p>- ภญ.วาริรัตน์ เลิศนที ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ออย. เผยว่า ออย. ร่วมมือกับเอไอเอส ช่วย อสม. ทั่วประเทศเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย</p>	-
<p>แนะป้องกันอาการตาแห้งช่วงหน้าหนาว</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, TNN, newtv, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยกุล ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แนะนำดูแลสุขภาพดวงตาในฤดูหนาวมาเยือน โอกาสเกิดโรคภัยต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้มีอาการตาแห้ง สังเกตอาการง่าย ๆ หากรู้สึกว่ามีอาการระคายเคืองตลอดเวลา ระคายเคืองตาให้สงสัยว่าอาจเข้าข่ายอาการนี้ หากมีอาการที่รุนแรงตาแห้งผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันที</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า หากเกิดอาการตาแห้งให้ประคบเย็นบริเวณดวงตา โดยนำผ้าไปแช่ในตู้เย็นหรือชุบน้ำเย็นมาวางทาบบนตาโดยไม่ต้องกด วางผ้าตั้งแต่ห่มขี้มาขมับขวาทาบบนหน้าผาก ตา และจมูก ทำติดต่อกันประมาณ 20 นาที สามารถทำได้บ่อย ๆ หากไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบจักษุแพทย์ ส่วนวิธีดูแลสุขภาพดวงตา คือ หลีกเลี่ยงการออกแดด สวมแว่นกันแดดหรือหมวก ดื่มน้ำให้เพียงพอ และรับประทานอาหารที่มีวิตามินเอสูง</p>	-
<p>กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ออกบูธให้บริการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึก ในวันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 2565 ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.</p>	-
<p>เตือนมิจฉาชีพหลอกลวงดูดข้อมูลส่วนตัว</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- สปสช. เตือนประชาชน อย่าแอดไอทีไลน์ @check-sith ซึ่งมิจฉาชีพใช้แอบอ้างตรวจสอบสิทธิการรักษา ก่อนดูดข้อมูลส่วนตัว โดย สปสช. ได้ประสานไปยัง บริษัท โอนิ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ระงับการใช้งานไอทีไลน์ดังกล่าวแล้ว</p>	-

